

## MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BIÊN SOẠN, TUYÊN TRUYỀN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG

TS. NGUYỄN TÔN PHƯƠNG DU<sup>(1)</sup>

**Tóm tắt:** *Biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương nhằm dựng lại bức tranh về công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân địa phương dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng. Sau khi có những công trình khoa học thì việc tuyên truyền là bước tiếp theo nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn hiện nay. Đó là động lực trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa...*

**Từ khóa:** *biên soạn; tuyên truyền; lịch sử đảng bộ địa phương; tỉnh Bình Dương*

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, được sự tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngày 11/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy

đảng phải: "Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; bảo đảm tính khách quan, khoa học và tính Đảng trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"<sup>(1)</sup>.

Hơn nữa, nhằm nâng cao chất lượng các công trình lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng

<sup>(1)</sup> Học viện Chính trị khu vực II, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành công văn đề nghị các địa phương, đơn vị trước khi in ấn, phát hành sản phẩm phải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung.

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Đảng bộ địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, xác định sớm hoàn thành nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Trưởng ban thường do đồng chí Phó Bí thư phụ trách, Phó ban do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo phụ trách. Thành viên gồm các cơ quan: Ban Tuyên giáo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Văn phòng, Hội Cựu chiến binh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân vận và Phòng Tài chính - Kế hoạch. Sau mỗi kì đại hội, Ban Chỉ đạo luôn được kiện toàn.

Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử có nhiệm vụ chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường, thị trấn và các ngành triển khai công tác biên soạn lịch sử ở địa phương, đơn vị. Bên cạnh việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác biên soạn, tuyên truyền lịch sử, Ban Chỉ đạo còn ban hành cơ chế hỗ trợ các địa phương, đơn vị biên soạn và phát hành lịch sử địa phương.

Đối với các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch giúp Ban Chỉ đạo về công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu; đồng thời, đôn đốc, hỗ trợ về nghiệp vụ, thẩm định về nội dung. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các Trường và giáo viên chuyên ngành lịch sử đưa nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy trong trường học cho phù hợp. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có trách nhiệm đưa

nội dung lịch sử địa phương vào giảng dạy cho các lớp tại Trung tâm. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền lịch sử địa phương. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm phân bổ, bố trí và hướng dẫn việc quyết toán kinh phí các công trình lịch sử theo kế hoạch.

Ban Chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ cấp cơ sở thường do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Phó ban, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và các đồng chí trong Ban Chấp hành là thành viên. Cũng như Ban Chỉ đạo cấp huyện, sau mỗi kì đại hội, Ban Chỉ đạo cấp cơ sở luôn được kiện toàn.

Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và sự cố gắng, tập trung của các địa phương, đến tháng 6/2019, công tác biên soạn, xuất bản và tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ ở tỉnh Bình Dương đạt nhiều kết quả khả quan, cụ thể: toàn tỉnh đã biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị. Đối với cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương biên soạn và xuất bản 2 quyển *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930 - 1975* và *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương giai đoạn 1975 - 2010*. Đối với cấp huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 - 1975 và giai đoạn 1975 - 2000<sup>(2)</sup>. Đặc biệt, một số địa phương tiếp tục bổ sung, chỉnh lí, biên soạn lịch sử Đảng bộ đến năm 2020 (thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên). Đối với cấp xã, có 85/91<sup>(3)</sup> xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ đến năm 2000 và đang xây dựng kế hoạch biên soạn, chỉnh lí, bổ sung đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Các công trình lịch sử được xuất bản đều bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, thống nhất với lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện rõ đặc thù của

từng địa phương. Các ấn phẩm đã nêu bật gương chiến đấu, anh dũng hy sinh của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cuộc kháng chiến; phản ánh những thành tựu và hạn chế của Đảng bộ địa phương trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương. Nhiều công trình đã tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm địa phương, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng và bảo vệ tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

Bên cạnh công tác biên soạn, xuất bản các công trình lịch sử, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương cũng rất được chú trọng. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn đóng vai trò chủ chốt. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh nhằm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng giá trị, ý nghĩa của các sự kiện và nhân vật lịch sử. Hàng tháng, *Thông tin nội bộ* (tài liệu sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành đến các Đảng bộ, chi bộ cơ sở) đều đăng tải những sự kiện lịch sử nổi bật của địa phương, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, các cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương, lịch sử truyền thống ngành do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ban, ngành<sup>(4)</sup> tổ chức, đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống cách mạng của địa phương.

Mặt khác, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương thường

xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục, như “Theo dòng thời sự”, “Tiêu điểm trong tuần”, “Đọc đường quê hương”... tuyên truyền về lịch sử; tổ chức các cuộc thi dạng Hỏi - Đáp hằng tuần, hằng tháng nhân các ngày lễ, ngày kỉ niệm của Tỉnh, của đất nước. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố cũng đưa nội dung giáo dục lịch sử, truyền thống địa phương vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị (chương trình trung cấp, sơ cấp) theo kế hoạch chung và định kì hằng năm. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương biên soạn sách lịch sử địa phương để đưa vào giảng dạy chính khóa lớp 4, lớp 5 và các lớp bậc trung học cơ sở, góp phần tuyên truyền lịch sử địa phương ngay trong trường học. Các đoàn thể cấp cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, hội thi “Hái hoa dân chủ”... và lồng ghép vào đó công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ cho đoàn viên, hội viên.

Những năm qua, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương đã mở một website để thường xuyên cung cấp nhiều thông tin mới về khoa học lịch sử, đăng tải nhiều bài viết về lịch sử truyền thống, những nhân vật lịch sử ở địa phương, qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

*Một số kết quả đạt được trong công tác biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ:*

*Thứ nhất*, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm đến công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương. Đảng đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/02/2002 của Ban Bí thư về *tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam* và Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về *tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng*. Những chỉ thị này là cơ sở để các

địa phương nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng, tổng kết công tác lịch sử Đảng bộ qua các thời kì, đúc kết kinh nghiệm, bài học, quy luật của cách mạng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ địa phương trong giai đoạn hiện nay.

*Thứ hai*, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã kịp thời quán triệt và vận dụng các chỉ thị vào điều kiện cụ thể một cách phù hợp. Ngay sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU.

Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập và thực hiện Kế hoạch cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương. Đồng thời, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo viết sử từ 5 - 7 đồng chí, thành lập Ban Biên soạn và Ban hoặc Tổ sưu tầm tài liệu để tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

*Thứ ba*, các cấp ủy đảng địa phương và cơ quan chuyên môn có sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao. Trong quá trình tổ chức biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ, Đảng ủy các cấp đã nhận được sự quan tâm sâu sát của Ban Thường trực cùng cấp. Ngoài ra, sự cộng tác, góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng, các lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền qua các thời kì cũng tạo sự khích lệ, động viên rất lớn. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo và Ban Biên tập còn nhận được sự chỉ đạo về chuyên môn rất tận tình của Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử ở tỉnh Bình Dương **cũng còn một số hạn chế:**

- Chất lượng khoa học của nhiều công trình chưa cao. Phần lớn các ấn phẩm đã

xuất bản chủ yếu mang tính trình bày, còn phụ thuộc nhiều vào những nghị quyết, chưa nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy địa phương và cấp trên, chưa mang tính tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm. Thậm chí, một vài công trình còn sai sót về tư liệu, sự kiện do chưa tìm được nguồn tư liệu chính thống, chủ yếu qua lời kể của các nhân chứng, chưa thông qua tọa đàm xác minh nên thiếu tính thuyết phục. Hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình, từ đó, chưa thu hút bạn đọc, chưa mang tính giáo dục cao.

- Việc biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ ở một số địa phương còn bị kéo dài thời gian, chậm tiến độ. Cán bộ được phân công biên soạn lịch sử địa phương hầu hết đều hợp đồng ở các đơn vị bên ngoài, trong đó, một số người mới tham gia lần đầu, chưa có kinh nghiệm. Việc tổ chức tọa đàm, hội thảo nhiều nơi diễn ra mang tính hình thức, chưa thực hiện đúng quy trình, một số kết luận còn thiếu căn cứ khoa học và không rõ ràng... Nhiều đơn vị biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương đến thời điểm năm 2000, chưa có kế hoạch triển khai nghiên cứu, biên soạn giai đoạn tiếp theo.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương, lịch sử Đảng bộ mặc dù đã được quan tâm nhưng nhìn chung, chưa được thường xuyên, đúng mức. Nội dung tuyên truyền còn nặng về thuyết trình nhân các ngày lễ kỉ niệm. Lịch sử địa phương, lịch sử Đảng bộ đưa vào giảng dạy còn nhiều bất cập, chưa thống nhất về nội dung và cách thức tiến hành giữa các trường học...

**Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân:**

*Thứ nhất*, một vài đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã chưa thấy hết tầm quan trọng và ý nghĩa của việc biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương nên chưa quan tâm đến công tác này. Các xã, phường, thị trấn đều được triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng một vài đơn vị triển khai mang tính hình thức,

trong quá trình thực hiện chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, chưa tích cực kiểm tra, đôn đốc để việc thực hiện đúng kế hoạch đề ra, chưa ban hành nghị quyết chuyên đề mà chủ yếu thực hiện Kế hoạch của cấp trên. Điều này đã làm hạn chế tính chủ động, sáng tạo của Đảng bộ trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương.

*Thứ hai*, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng còn thiếu rất nhiều so với yêu cầu. Các đơn vị ở cấp huyện, cấp xã chưa có cán bộ chuyên môn đủ khả năng biên soạn lịch sử Đảng bộ. Hơn nữa, cán bộ làm công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm nên gặp nhiều khó khăn khi thực hiện việc sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị chưa tuân thủ quy trình, quy định, thiếu thận trọng, chặt chẽ trong xử lý tư liệu, thông tin và ý kiến, kết luận trong hội thảo.

*Thứ ba*, hầu hết các đơn vị khi thực hiện công tác biên soạn đều gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Hiện nay, tỉnh Bình Dương chưa có văn bản quy định kinh phí biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở. Các địa phương chủ yếu tự cân đối ngân sách và thỏa thuận với bên biên soạn. Hơn nữa, kinh phí trích từ nguồn ngân sách Nhà nước nên thường không đáp ứng đúng yêu cầu và kế hoạch. Ngoài ra, việc xã hội hóa còn hạn chế, ít địa phương tranh thủ được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Từ thực tiễn công tác biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

*Một là, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các Đảng bộ địa phương trong lãnh đạo thực hiện công tác*

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương

phải quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 55-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cơ sở. Từ đồng chí Bí thư Đảng bộ, chỉ bộ đến đảng viên, cán bộ và nhân dân cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác lịch sử Đảng. Biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương, suy cho cùng, là để phục vụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay của Đảng bộ, chi bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần cụ thể hóa chỉ thị, kế hoạch bằng nghị quyết chuyên đề. Nghị quyết này phải được triển khai trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Thông qua nghị quyết của Đảng bộ mà cấp ủy lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và các thành viên, trực tiếp kiểm tra và giám sát toàn bộ tiến trình thực hiện. Đồng thời, Đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện có. Hằng tháng, hằng quý cần có bài về công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử phát trên đài phát thanh của xã, qua đó, phát động nhân dân tham gia đóng góp tư liệu, cung cấp các địa chỉ và nhân vật có liên quan đến các sự kiện lịch sử ở địa phương. Đây là giải pháp quan trọng nhất.

*Hai là, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương*

Những người tham gia biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương phải có tư tưởng chính trị vững vàng, có nghiệp vụ về khoa học lịch sử Đảng, có lòng say mê với công việc. Tuy nhiên, hiện nay, cả nước nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng, đang thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh, gọn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nên bố trí ở mỗi Ban Tuyên giáo cấp huyện một cán bộ có kiến thức chuyên sâu về lịch sử Đảng, về kỹ năng tuyên truyền, giáo dục. Do đó, tốt nhất, khi tuyển dụng cán bộ Ban Tuyên giáo hoặc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện,

cần lựa chọn những người đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành lịch sử hoặc có thể tuyển dụng những người đã học các chuyên ngành lí luận, như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước... Đồng thời, Tỉnh cần thường xuyên cử cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện tham gia những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương do Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các lớp kĩ năng tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

*Ba là, thực hiện kinh phí kịp thời và đầy đủ theo đúng kế hoạch*

Đề công trình biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương đúng tiến độ và đạt kết quả, thực hiện kinh phí kịp thời và đầy đủ theo kế hoạch đề ra là một trong những giải pháp quan trọng. Trước hết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tham mưu cho tỉnh ban hành một văn bản quy định kinh phí biên soạn lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ thống nhất, cụ thể các giai đoạn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Về vấn đề này, Bình Dương có thể tham khảo kinh nghiệm của tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí rất chi tiết theo tiến độ của công trình. Trên cơ sở đó, bộ phận tài chính cấp kinh phí cụ thể theo kế hoạch từng tháng, từng quý, từng năm. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn gì về kinh phí, Ban Chỉ đạo phải báo cáo ngay với cấp ủy để có hướng giải quyết kịp thời, bảo đảm công trình đạt tiến độ về thời gian và kết quả tốt nhất. Mặt khác, để giải quyết tình trạng nguồn ngân sách địa phương thực hiện công trình lịch sử thường hạn hẹp hoặc chậm giải ngân, lãnh đạo các địa phương cần năng động trong việc tìm nguồn tài chính hỗ trợ cho công trình, như buy động sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn hoặc các mạnh thường quân. Thực tế cũng có một số địa phương thực hiện tốt vấn đề này, nhờ đó

công trình đạt chất lượng cao.

Tóm lại, thời gian qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương ở tỉnh Bình Dương có bước phát triển rõ rệt. Trong giai đoạn hiện nay, việc làm này càng được quan tâm nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống đấu tranh và xây dựng của Tỉnh. Từ đó, họ ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động, đồng thời, góp phần phân bác lại những quan điểm sai trái, luận điểm phản động bôi nhọ lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của các thế lực thù địch. □

<sup>(1)</sup> Tỉnh ủy Bình Dương, Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/6/2018 về thực hiện Chi thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về *tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng*, tr 1

<sup>(2)</sup> Hai huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên chia tách từ huyện Bến Cát và Tân Uyên, thành lập ngày 1/4/2014. Tháng 4/2018, huyện Bàu Bàng xuất bản *Lịch sử truyền thống đấu tranh và xây dựng huyện Bàu Bàng (1945 - 2015)*. Tháng 4/2019, huyện Bắc Tân Uyên xuất bản cuốn sách *Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Bắc Tân Uyên (1930 - 2015)*.

<sup>(3)</sup> Hai xã Tam Lập (thành lập năm 2004) và An Thái (thành lập năm 2005) thuộc huyện Phú Giáo nên Ban Tuyên giáo huyện ủy Phú Giáo chưa chủ trương biên soạn lịch sử Đảng bộ. Bốn phường Hiệp An, Phú Lợi (thành lập năm 2004), Hòa Phú, Phú Tân (thành lập năm 2010) thuộc thành phố Thủ Dầu Một đang tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ nhưng chưa hoàn thành.

<sup>(4)</sup> Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ Bình Dương trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với Báo Bình Dương: Tim hiểu "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Dương" (có hơn 60.000 bài tham gia); phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương: Tim hiểu 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.